

ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2017, đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Đại hội đã thống nhất thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo đó, phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh; hàng năm tổ chức 1 - 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản trị kinh doanh khởi nghiệp; phát triển hội viên mới tăng từ 30 - 50% so với đầu nhiệm kỳ...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật cộng đồng doanh nghiệp thành phố đạt được trong thời gian qua và những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật

và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn hội viên, các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường; tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh; chủ động đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng, bổ sung các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành gồm 21 thành viên; ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.



Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động.

KIỂM TRA TÌNH HÌNH SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo, phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã tập trung

chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa, đặc biệt là công tác phun thuốc trừ sâu cho 100% diện tích cần

phun trước ngày 5/8. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống các địa phương hướng dẫn, khuyến cáo bà con nông dân kiểm tra toàn bộ diện tích lúa, kịp thời phát hiện, nhổ bỏ, tiêu hủy những cây lúa có biểu hiện của bệnh

lùn sọc đen kết hợp với phun thuốc trừ sâu để phòng, chống bệnh lùn sọc đen. Chủ động điều tiết nước trên toàn bộ hệ thống để bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho lúa ở thời kỳ đẻ nhánh. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng

đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục tuyên truyền bà con gieo cấy, tỉa dặm lại, chăm sóc bổ sung cho trà lúa bị ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập úng vừa qua, bảo đảm không để bất kỳ diện tích nào bị bỏ hoang do thiếu mạ.

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

của báo chí cách mạng nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng. Nhận thức rõ vấn đề đó, thời gian qua, báo Đảng địa phương đã tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội. Với nhiều phương thức thông tin, truyền truyền hiệu quả, các cơ quan báo chí địa phương đã chú trọng phân tích, phê phán những biểu hiện sai trái về tư tưởng và hành động trong xã hội, nhất là trong cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, tự chủ, vì sự phát triển bền vững của đất nước...

Bên cạnh đó, báo Đảng địa phương còn tích cực tham gia đấu tranh với tình trạng tham nhũng, lãng phí, tình trạng mất đoàn kết, nói không đi đôi với làm; những tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình trạng chạy chức, chạy quyền; mất dân chủ... gây bức xúc trong dư luận. Thực tế đang minh chứng niềm vui, niềm tin của nhân dân thể hiện rõ khi Đảng, Nhà nước ta tích cực đấu tranh, xử lý các đối tượng trong các vụ việc tiêu cực, tham ô, tham nhũng được báo chí phát hiện, thông tin kịp thời, trong đó nhiều báo Đảng địa phương đã làm tốt nhiệm vụ này. Thông

qua đó đã có nhiều tác phẩm của các cơ quan báo chí địa phương được trao giải báo chí quốc gia, giải báo chí viết về xây dựng Đảng, giải báo chí của các bộ, ngành, các địa phương.

Tuy nhiên, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội của báo Đảng địa phương vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, chưa xứng đáng với vai trò, vị thế của báo chí cách mạng trong xu thế hội nhập toàn cầu và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại hội thảo, lãnh đạo 27 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ vị trí, vai trò của báo Đảng địa phương, góp tiếng nói chung cùng báo

chí cả nước trong việc tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, phê phán âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các biểu hiện, hành vi tham ô, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống, mất dân chủ trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội...

Các tham luận tại hội thảo đều nhấn mạnh, để nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương, các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong việc trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Mỗi cơ quan báo chí cần có hướng đi mới, cách làm sáng tạo và có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao

bản lĩnh và tính chiến đấu của báo Đảng địa phương. Đội ngũ những người làm báo cần có bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có trách nhiệm và dám đấu tranh với các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội. Bên cạnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn trong công tác tuyên truyền; đồng thời, có bài viết định hướng thông tin và dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

Nhân dịp này, Báo Bắc Ninh đã trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27 năm 2019 cho Báo Thái Bình.

Các nghiệp vụ như cấp, thu hồi chứng nhận tham gia BHTG; thu phí BHTG; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chỉ trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các quy định pháp luật (QTDND) yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền;... đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Tính đến cuối tháng 6/2018, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; ngân hàng hợp tác; 1.183 QTDND và bốn tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã cấp mới tám chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại tám chứng nhận và 96 bản sao chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi một chứng nhận tham gia BHTG; thay đổi thông tin của 129 chứng nhận tham gia BHTG. Công tác cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của BHTGVN và nâng cao niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng.

BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG quý I và quý II năm 2018 đối với các tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thực thu hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2017. BHTGVN thường xuyên đón tiếp, giải đáp những vướng mắc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tính và thu phí BHTG. Vì vậy, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tổng nguồn vốn hoạt động

Triển khai hiệu quả chính sách bảo vệ người gửi tiền

(nhandan.com.vn) Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tập trung nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) có liên quan tới hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG).



Ảnh minh họa

của BHTGVN hiện đạt hơn 42.500 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu hết vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ theo quy định. Hệ thống BHTGVN thực hiện giám sát toàn bộ tổ chức tham gia BHTG; hoàn thành kiểm tra đối với hơn 120 tổ chức tham gia BHTG, đạt hơn 34% kế hoạch đề ra. Để nâng cao hiệu quả giám sát, BHTGVN hướng dẫn, triển khai quy chế thông tin báo cáo đến tất cả tổ chức tham gia BHTG, tập huấn cho hơn 90% tổ chức và truyền đạt

kinh nghiệm thực hiện quy chế cho các tổ chức này.

Công tác thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc đẩy mạnh hai kênh truyền thông chính thức của BHTGVN là website và Bản tin BHTG, các báo tạp chí trong và ngoài ngành ngân hàng, các kênh phát thanh và truyền hình có uy tín, BHTGVN chú trọng khai thác các hình thức, kênh truyền thông mới thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng... BHTGVN cũng chú trọng phát

triển các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Trong sáu tháng đầu năm 2018, BHTGVN đã triển khai vận hành các ứng dụng mới, đào tạo và hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động ngân hàng...

BHTGVN đã có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế: tham dự các chương trình hội thảo quốc tế và chuyên đề; phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình làm việc với các cơ quan tài chính trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

BHTGVN cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 với chủ đề "Vai trò của tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ".

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, BHTGVN đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong sáu tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các hoạt động BHTG và thực hiện nhiệm vụ của BHTGVN như: thu phí BHTG, chỉ trả bảo hiểm, giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ, tuyên truyền chính sách BHTG, tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, quản lý và thanh lý tài sản đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống vận bản quản trị điều hành đáp ứng đầy đủ, toàn diện và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ, trong đó tập trung hoàn thiện và ban hành Quy chế về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của các TCTD hỗ trợ và các văn bản nội bộ khác của BHTGVN phù hợp với nội dung nhiệm vụ mới của BHTGVN được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD; chuẩn bị nguồn lực để tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013 - 2017 và đề xuất sửa đổi Luật phù hợp tình hình mới và thông lệ các nước về BHTG; hoàn thiện đề án phí BHTG phân biệt báo cáo Ngân hàng Nhà nước, đề xuất lộ trình áp dụng phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam; hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 báo cáo Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vận động 1.928 trẻ khuyết tật học hòa nhập

Năm học vừa qua, toàn tỉnh đã vận động được 1.928 trẻ khuyết tật học hòa nhập, trong đó cấp tiểu học có 1.728 em, mầm non có 247 trẻ. Riêng bậc học mầm non có 182 trẻ học hòa nhập được can thiệp sớm và đánh giá có tiến bộ.

Để công tác giáo dục học sinh khuyết tật đạt hiệu quả, khuyến khích trẻ em khuyết tật đến trường, ngành Giáo dục đã xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng. Bên cạnh đó, các nhà trường đã chủ động điều chỉnh linh hoạt việc tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật. Nhờ đó, số trẻ em khuyết tật đến trường tăng trong những năm qua.

LAN ANH

ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ Phiên tòa giả định chuyên đề "Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên"

Sáng ngày 5/8, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình tổ chức phiên tòa giả định chuyên đề "Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên". Hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố đã tới dự.

Nội dung phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên những tình huống có thật trong cuộc sống, được diễn tả một cách sinh động. Tại phiên tòa, phần cáo trạng được phân tích cụ thể để người tham dự nắm rõ được tình tiết vụ án.

Thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng, nghị án và tuyên án, hội đồng xét xử đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy để giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh nhận biết tác hại và tránh xa ma túy, góp phần ngăn chặn ma túy và xây dựng môi trường không ma túy.

MINH NGUYỄN

ĐỒNG HƯNG Gần 1.000 người được trợ giúp pháp lý

Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện Đồng Hưng phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại 7 xã: Thăng Long, Bạch Đằng, Hồng Châu, Hợp Tiến, Đô Lương, Đông Giang, Đông Hà cho gần 1.000 người là phụ nữ, nông dân, đối tượng chính sách. Trong đó, có gần 70 người thuộc gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên trong hội người khuyết tật của huyện được trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí. Phòng Tư pháp huyện cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác hòa giải, một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và kỹ năng hòa giải cho cán bộ hòa giải trong huyện. Thông qua đó giúp cán bộ, nhân dân hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

ĐỖ MIỀN

VŨ THƯ 28/30 trường trạm y tế là bác sĩ



Tiêm chủng cho trẻ em ở Trạm Y tế xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Toàn huyện Vũ Thư có 30 trạm y tế với tổng số 167 cán bộ. Trong đó, 29/30 trạm hiện có chức danh trưởng trạm, 17/30 trạm có chức danh phó trưởng trạm. Về trình độ, trong tổng số 167 cán bộ có 1 bác sĩ chuyên khoa I, 41 bác sĩ, 33 y sĩ đa khoa, 11 y sĩ sản nhi, 11 y sĩ học cổ truyền, 23 hộ sinh, 30 dược sĩ được, 17 điều dưỡng...

Đến nay, toàn huyện có 28 trường trạm y tế có trình độ bác sĩ.

HÀ DUNG

TRƯỜNG MẦM NON TÂM VIỆT Ngày hội gia đình hè năm 2018

Với mục đích giúp trẻ có thêm hiểu biết, kiến thức, ý nghĩa của gia đình, Trường Mầm non Tâm Việt (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức ngày hội gia đình hè năm 2018. Ngày hội đã thu hút hơn 100 gia đình tham dự. Các bé cùng bố mẹ, ông bà được trải nghiệm các trò chơi như gánh con, chuyển nước, bong bóng khổng lồ, vẽ bé cho ba - giảm cân cho ba...



Trò chơi gánh con thu hút nhiều gia đình tham gia.

Ngày hội không chỉ là cầu nối giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mà còn giúp gắn kết tình cảm giữa bố mẹ và con để con trẻ có thể biểu đạt tốt hơn cảm xúc tình thân của mình. Qua đó, bố mẹ có thể chơi đùa và hiểu con mình hơn, nhất là đối với những gia đình cả bố và mẹ đều có rất ít thời gian bên cạnh con do tính chất công việc.

ĐỨC DƯƠNG